
 
 

รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจำปี 2566 

วันท่ี 27 เมษายน 2566  เวลา 14.00 น.   
ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

************************** 

 

ผู้มาประชุม 
1.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
2.นายวรเศรษฐ ์  วงษ์ไพศาล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
3.นายรุ่งโรจน์  ศิลมัฐ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
4.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
5.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
6.นายวิทยา  ซุ่นหลี   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
7.นายกำจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
8.นายอรรควุฒ ิ  อรรถรุง่โรจน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
9.นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 7 อ.เมือง
10.นายสุทิน  แก้วประถม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง
๑1.นายเผ่าพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑๐ อ.เมือง 
12.นายอรรถพล  พันธ์เฉลิมชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
13.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
14.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านค่าย 
15.นายนิรันดร์  ปรัชญกุล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
16.นายโกวิทย์  เหลือล้น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง 
17.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
18.นายชลอ  นาดำ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 
19.นายมนัสวัฒน์  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต อ.เขาชะเมา 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.นายเดชาธร  รูปเลขา   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
      (ลาป่วย) 
2.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
      (ลาป่วย) 
3.นายนพดล  โสภณ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
     (ลาป่วย) 

 

 

 

4.นางกนกวรรณ… 
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4.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง 
     (ลาพักผ่อน) 
5.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
6.นายชวิน  ปิตุเตชะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านค่าย 
     (ลาป่วย) 
7.นายอดุลย์  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านค่าย  
     (ลากิจ) 
8.นายสุรินทร์  เปาอินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านฉาง 
     (ลาป่วย) 
9.นายสุพล  ลี่ไพฑูรย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง
     (ลากิจ) 
10.นายเดชา  บุญธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
     (ลาป่วย) 
11.นายมนัส  สมศักด์ิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต อ.วังจันทร์ 
     (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ ปิตุเตชะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรต์ิมนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายประสานต์  พฤกษาชาติ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายชัยวัฒน์  จัตตุพร   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายปิติ  ปิตุเตชะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8.นายสมเกียรติ  ยุพาพิน   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
9.นางสาวฝนทิพย์ สินพรม   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
10.นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
11.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
12.นายเศรษฐา  บุตรหนู   ผู้อำนวยการกองช่าง 
13.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
14.นางณิชาพร  คุ้มท้วม   ผู้อำนวยการกองทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
15.นางณมน  พุ่มพฤกษี  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
16.นายสุริยะ              ศิริวัฒน์             หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน 
      ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
 
 

 
 
 

17.นางสาวบงกช… 
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17.นางสาวดรุณวรรณ จิตต์ต้ังตรง  แทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
18.นายอรุณ  วิชกิจ   ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านการวางแผนและการวิเคราะห์นโยบาย 
19.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ

   ตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
   สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

20.นายสนิท โคตะระ   ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 
ตากสินระยอง 

21.นายนัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
   รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน
   อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

๒2.นางสุมาลี ถาวรวิริยะนันท์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 
   บ้านค่าย(วัดหวายกรอง)รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
   สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินแกลง 

23.นายบุญชัย เอ่ียมตระกูล  หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
24.นางประภาวรรณ ทองรัศม ี  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
25.นางธัญวรัตน์ อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
26.นางบุญล้อม ไปพะนา   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
27.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
28.นางสุภาพร คำเสนาะ  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ 
    รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
29.นางสาวศิริวรรณ ชวนไชยสิทธ์ิ  หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
30.นางสาวณัฐชา เที่ยงตรง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
    หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
31.นางสาวกนกพร วีสันเทียะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
32.นางสาวสกาวกาญน์ วงเวียน   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
33.นางสาวสุวรรณี จันทร์ชนะ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
34.นางพชรชล  บำรุงวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รกัษาการ 

ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามประเมินผลแผนงาน 
    และโครงการ 
35.นายพานุพงศ์ นาวินปกาสิทย์  หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท 
 
 
 
   
 
 

36.สิบเอกฐิติวัชร์... 
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36.สิบเอกฐิติวัชร์  จันทะโยธา  หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
37.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์ 
38.นางสาวอมรรัตน์ จันทศร   นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ  
    รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
39.นายหิรัญ  กล่อมแก้ว   หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
40.นางสุนทร ี ครุฑสมพล ี  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง 

หัวหนา้ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
41.นางสาววรินทร กาฬรัตน์  หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
42.นางสาวชนิดา เอมเปีย   หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ 
43.นายกิตติพงษ์ คำทราย   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
44.นายนิพัทธ์ แสนสุข   นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง 
    หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
45.นายณพรัตน์ บำรุงธรรม  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
46.นางสาวณหฤทัย สร้อยคำ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
47.นางสาวณัฐณิชา คล้อยแสง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
48.นางสาวนาถลดา ศุภโชคกิจเจริญ  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
49.นางสาวปิยะวรรณ์ หอมเกษร  หัวหน้าฝ่ายกิจการพาณิชย์ 
50.นางธีระนันท์  คำทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
51.นายกรกฎ มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
52.นางสาวณัฐกานต์ บุดดาจันทร์  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
53.นายพงศ์พล  มีศรี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
54.นายประเวชร์ เมฆเสร ี    พนักงานขับรถยนต์ 
55.นางสาวนฤมล ทิวิชัย   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
56.นางสาววีรวรรณ หลิมศิริวงศ์  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
57.นางสาวธัญนันท์ วิมุติ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
58.นางสาววนิดา ธรรมชาติ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
59.นางสาวสุภัทรา ศรีรัตนโช  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
60.นายชยุตม์  ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
61.นายอุบล  แผ้วไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา  14.10  น. 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เมื่อที่ประชุมพร้อม  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗  พระราชบัญญัติ 
เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕6๒ และ 
 ข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕54  บัดน้ี มีสมาชิกสภาฯ ลงช่ือและอยู่ในห้องประชุม   
 จำนวน.....19......คน ครบองค์ประชุม 
 
 
 

ด้วยท่านประธานสภาฯ... 
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                  ด้วยท่านประธานสภาฯ ได้แจ้งว่าป่วย ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ในวันน้ี จึงขอ

เรียนเชิญท่านรองประธานสภาฯ คนท่ี 1 ขึ้นปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมแทนท่าน
ประธานสภาฯ ครับ  

               เรียนเชิญท่านประธานฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                 เรียนเชิญท่านประธานฯ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ขึ้นสู่บัลลังก์ 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง มีกิจการวงงานท่ีต้องพิจารณาประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณาตามอำนาจหน้าท่ี
ท่ีกฎหมายและระเบียบกำหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด       
พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี5) พ.ศ. 2562 จึงกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี 2566 มีกำหนด 7 วัน ต้ังแต่วันท่ี 
21 เมษายน 2566 เป็นต้นไป และเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันท่ี 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ช้ัน 11) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566  ลงช่ือ นายเดชาธร รูปเลขา ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

เรียนเชิญท่านประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านรองนายกฯ ท้ัง 2 ท่าน ท่านเลขาฯ  
รองประธานสภาฯ (1) และที่ปรึกษนายกฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่าน
ประธานฯ  หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ  ทุกท่าน 

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติ  มีความยินดีเป็นอย่างย่ิง  ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้ขอเสนอญัตติ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด  
ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง  จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 
ประจำปี ๒๕66 ในวันน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้        
จะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิด
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป  บัด น้ี ได้ เวลาอันสมควรแล้ว         
กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองครับ 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑...    
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ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ กระผมมีเรื่องจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 2 เรื่องดังน้ี  
รองประธานสภาฯ (1) เรื่องแรก ด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้ประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภา 
ประธานฯ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกต้ังอำเภอเขาชะเมา กรณีแทนตำแหน่งท่ีว่าง          

จำนวน 1 คน ในการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งผลการเลือกต้ังปรากฏว่า 
นายมนัสวัฒน์ ผ่องใส เป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เขตเลือกต้ังอำเภอเขาชะเมา  ตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕6๒ กำหนดให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภาฯก่อนเข้ารับหน้าท่ี 

   ขอให้ ส.อบจ.มนัสวัฒน์ ผ่องใส ลุกขึ้นยืน แล้วกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า ดังน้ี 
   “ข้าพเจ้า จะรักษาไว้ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์

สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของประชาชน” 
   ขอเชิญ ส.อบจ.มนัสวัฒน์ ผ่องใส นั่งลงครับ 

เรื่องท่ี 2 ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มีคำสั่งท่ี 918/2566   ลงวันท่ี 
28 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องแต่งต้ังนายปิติ ปิตุเตชะ เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง และ คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่ี 1412/2566 ลงวันที่ 
30 มีนาคม 2566 เรื่องรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานผู้บริหาร    
นางณิชาพร คุ้มท้วม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ขอเชิญท้ัง 2 ท่าน ลุกขึ้นยืนกล่าวแนะนำตัวตามลำดับ ขอเชิญครับ 

นายปิติ ปิตุเตชะ    กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาฯ รวมถึงคณะผู้เข้าร่วมประชุม  
เลขานุการนายก อบจ. และสื่อมวลชนทุกท่าน กระผมนายปิติ ปิตุเตชะ ได้รับการแต่งต้ังเข้ามาดำรงตำแหน่ง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ใน
การปฏิบัติหน้าท่ีครับผม 

นางณิชาพร คุ้มท้วม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางณิชาพร คุ้มท้วม 
ผอ.กองทรัพยากรฯ โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอบคุณค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง          
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจำปี ๒๕๖6  เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม ๒๕๖6 

    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธานฯ 
 
 
 
 

นายรุ่งโรจน์... 
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นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕54 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงวันเพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบ 
รองประธานสภาฯ (1) รายงานการประชุม 
ประธานฯ 

ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉัน 
เลขานุการคณะกรรมการ  นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ด้วยประธาน 
ตรวจรายงานฯ กรรมการตรวจรายงานการประชุมป่วย ไม่สามารถมารายงานผลตรวจรายงานการประชุมคราวน้ีได้ 

ดิฉันจึงขอรายงานผลการประชุม ดังน้ี 

   ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ เรียกประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งท่ี 3/25๖6 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ช้ัน 9) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ก่อนนำเสนอต่อสภาฯ เพ่ือรับรองตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕65  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังน้ี 

 ข้อ ๑  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายศุภชัย จิตรดล เป็นประธานกรรมการ 
นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ข้อ ๒  มีผู้มาช้ีแจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  

ข้อ ๓  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
   - วันท่ี 14 มีนาคม 2566  มีจำนวน 25 หน้า มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง มาประชุม จำนวน 22 คน ลาประชุม จำนวน 7 คน มีการประชุมท้ังสิ้น จำนวน        
10 วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่ได้เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้ 

 

 

 

 

 
นายเสนาะ… 
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นายเสนาะ ยมหา แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ท่ีประชุมทราบและพิจารณา เรื่องแรก ขอให้

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ช่วยแจ้งข่าวเชิญชวนเกษตรกรในพ้ืนที่         
ไปเลือกต้ังสมาชิกสภาเกษตรกร ในวันอาทิตย์ท่ี 19 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. – 17.00 น.            
ณ หน่วยเลือกต้ังใกล้บ้านท่ีท่านมีรายช่ือ และเรื่องสุดท้าย ถนนสายคลองชลประทานมาถึง
แยกชากกอไผ่ มีปัญหาถนนแคบในช่ัวโมงเร่งด่วนมีรถติดเป็นจำนวนมาก ผมขอฝาก
ประธานสภาฯผ่านไปยังผู้บริหาร ให้ช่วยดำเนินการขยายถนนและเพิ่มไฟส่องสว่างในบริเวณ 
สี่แยกชากกอไผ่ด้วยครับ 

นายสุพล ลี่ไพฑูรย์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบและพิจารณา ผมขอขอบคุณทางผู้บริหารที่
ดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณแยกลุงอุ้ย และผมขอฝากประธานสภาฯผ่านไปยังท่านนายก
ช่วยอนุมัติงบประมาณการทำเกาะกลางตลอดแนวในเขตจอมพลเจ้าพระยา  เพ่ือลดอุบัติเหตุ
และเกิดความปลอดภัยในชุมชน 

โดยเลิกประชุมเวลา 11.55 น. 

 ข้อ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองคราวต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์         รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก        
รองประธานสภาฯ (1) ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖6 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ๒๕๖6 ซ่ึงได้แจกให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว     
ประธานฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยู่ในท่ีประชุม ว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรอืไม่ 
 มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....18.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม    

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี 2 ประจำปี ๒๕๖6  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 
โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี 2 ประจำปี ๒๕๖6  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 
โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ 
สมัยแรก คร้ังท่ี 2 ประจำปี ๒๕๖6 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม ๒๕๖6 

    รับรอง           จำนวน .....17....คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จำนวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จำนวน ......1.....คะแนนเสียง 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3… 
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ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6    
       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด ท่ีทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ - ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ  
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(2) กระผมนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังน้ี  

โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
- โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เป็นเงิน 1,500,000.- บาท  

(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
- โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง เป็นเงิน 848,000. - บาท  

(แปดแสนสี่หมืน่แปดพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาล... 
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- โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)                          

เป็นเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ค่าตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกิจ 
- โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เป็นเงิน 1,000,000.- บาท  

(หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
- โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เป็นเงิน  

1,000,000.- บาท (หนึ่งลา้นบาทถ้วน) 

ค่าตอบแทนพนักงานจา้งท่ัวไป 
- โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เป็นเงิน 500,000.- บาท  

(ห้าแสนบาทถ้วน) 

งบลงทุน 
หมวด ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสรา้ง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โรงเรียนอนบุาลนานาชาติตากสินบ้านคา่ย (วัดหวายกรอง) 
- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 

บ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  เป็นเงิน 100,000.- บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 

งานระดับมัธยมศึกษา 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
- โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  เป็นเงิน 4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นเงิน 5,000,000.- บาท  

(ห้าล้านบาทถ้วน) 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ัวไป เป็นเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
- เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เป็นเงิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
 
 
 
 
 

ประเภท เงินเดือน… 
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ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
- วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง เป็นเงิน 2,266,000.-บาท 

(สองล้านสองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ค่าตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกิจ  
- วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง เป็นเงิน 1,000,000.- บาท 

(หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

งบดำเนนิงาน 
หมวด ค่าใชส้อย  
ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอืน่ๆ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง  
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการจ้างเหมาบุคลากร

เพ่ือดำเนินการบริหารหลักสูตรอนุปริญญา (5 ปี  ต่อเน่ือง)  เป็นเงิน 500,000.- บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) 

หมวด ค่าสาธารณูปโภค 
ประเภท ค่าไฟฟ้า 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง เป็นเงิน 2,700,000.- บาท 

(สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว 
งบดำเนนิงาน 
หมวด ค่าใชส้อย 
ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอืน่ๆ 
สำนักปลัดฯ  
- โครงการจัดงาน “เท่ียวพระเจดีย์กลางน้ำ วิถีถิ่นระยอง” เปน็เงิน 1,500,000.- บาท  

(หน่ึงลา้นห้าแสนบาทถ้วน) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 
 
 
 

กองชา่ง... 
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กองช่าง  
- โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก  สายสะพาน                

ยายคุด – นอกทุ่ง เป็นเงิน 410,000.-บาท (สี่แสนหน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 
- โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น ค อ น ก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก  ส า ย ค ล อ ง ต า ทั ย                 

เป็นเงิน 540,000.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
- โค รงก ารก่ อ ส ร้ างถนนคอนก รีต เส ริม เห ล็ ก  สายหนองห ว้ า  ซอย  4                 

เป็นเงิน 114,000.- บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุเหร่า – เขาหวาย เป็นเงิน 

927,000.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเสม็ดแดง – น้ำโจน เป็นเงิน 

395,000.- บาท (สามแสนเก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

โอนเพ่ิม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสรา้ง 
ประเภท ค่าชดเชยสัญญาแบบปรบัราคาได้ (ค่า K) 
- กองช่าง เป็นเงิน 27,000,000.- บาท (ย่ีสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 

รายการโอนลด จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 27,000,000.-  บาท  
(ย่ีสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 

รายการโอนเพ่ิม จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,000,000.-  บาท 
(ย่ีสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน ) 

  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ดังกล่าวน้ี มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์  ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ 
รองประธานสภา(1)  
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ.  นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

 ญัตติน้ี คือเราพยายามเก็บเงินในส่วนปรับลด ของส่วนต่างๆ ท่ีสามารถจะปรับลดได้ เพ่ือนำเงิน     
ท่ีปรับลดมาโอนเพิ่มในรายการค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ค่า K ท่ีมีสัญญาจบไปแล้ว 
และอบจ.ระยอง ต้องจ่ายค่า K ตามกฎหมายที่รัฐบาลสั่งให้ดำเนินการ กระผมอยากจะกราบเรียน
ว่าเดิมนั้น อบจ.ระยอง ไม่ได้ดำเนินการแบบมีค่า K เราก็ต้ังงบล่ำซำไปเลย แต่ตอนหลัง สตง. ก็ท้วง 
 

 
 
 

ว่าทำไมไม่ปฏิบัติ... 
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ว่าทำไมไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ลองมาดูแล้วคือว่าต้องมีค่า K คือส่วนที่เกินเราต้องจ่าย
 ชดเชยเขา ถ้าในส่วนท่ีงานมีเงินเหลือเราจะต้องเรียกคืนจากบริษัท เพราะฉะน้ันอันน้ีเป็นตาม
 ระเบียบ กติกา ตามกฎหมาย ท่ีเราต้องดำเนินการ เพราะฉะน้ันระเบียบวาระน้ี คือการเก็บ
 เงินในส่วนต่างๆและมาต้ังจ่ายชดเชยค่า K ตามท่ีระเบียบและกฎหมายกำหนด จึงเรียนให้
 ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ได้โปรดพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(1) ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในที่ประชุมว่าครบ
ประธานฯ จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......19.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6  โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6  โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6   
    อนุมัติ       จำนวน ......18.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง   จำนวน ........1......คะแนนเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์  ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 
 
 
 
 

นายปิยะ… 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเก่ียวกับวาระน้ี 

นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่ี เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(1) กระผมนายกิตติ เกียรต์ิมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
  เพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังน้ี  

โอนลด  
แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดำเนนิงาน 
หมวด ค่าใชส้อย 
ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
- กองยุทธศาสตร์ฯ เป็นเงิน 492,904.-บาท  (สี่แสนเก้าหมืน่สองพันเก้ารอ้ยสี่บาทถ้วน) 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าตอบแทน 
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน  
กองการศึกษาฯ 
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เป็นเงิน 200,000.- บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 
- ค่าตอบแทนการปฏิบั ติงานนอกเวลาราชการ เป็นเงิน  90,000.- บาท  

(เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย      

งบรายจ่ายอื่นๆ 
กองการศึกษาฯ                                                                                                
- โครงการเก็บตัวฝึกซ้อมและจัดส่งนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 3,500,000.- บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 
 
 
 

หมวด ค่าวัสดุ… 
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หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   
- กองการศึกษาฯ เป็นเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย     

งบรายจ่ายอื่นๆ 
สำนักปลัดฯ  
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เฝ้าระวัง ป้องกัน บำบัด รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

และแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย     

งบรายจ่ายอื่นๆ 
กองยุทธศาสตร์ฯ 
- โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและศิลปะการพูด เป็นเงิน 100,400.- บาท   

(หนึ่งแสนสี่ร้อยบาทถ้วน) 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
งบดำเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่นๆ 
สำนักปลัดฯ 
- โครงการจัดงาน “เท่ียวพระเจดีย์กลางน้ำ วิถีถิ่นระยอง” เป็นเงิน 500,000.- 

บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
- กองช่าง เป็นเงิน 490,000.- บาท (สี่แสนเก้าพันบาทถ้วน) 
 
 
 

โอนเพ่ือไปตัง้จ่าย... 
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โอนเพ่ือไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสรา้ง 
ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
สำนักปลัดฯ  
- โครงการปรับปรุง ต่อเติมพ้ืนที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ

จังหวัดระยอง หมู่ท่ี 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (บริเวณใต้สะพานเช่ือม
บุปผา) เป็นเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
กองยุทธศาสตร์ฯ 
- ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก เป็นเงิน 6,800.- บาท  (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน เป็นเงิน 27,500.- บาท  

(สองหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงานเหล็กพร้อมกระจก เป็นเงิน 5,500.- บาท  

(ห้าพันห้าร้อยบาท) 
- ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน เป็นเงิน 17,600.- บาท (หน่ึงหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอเิล็กทรอนิกส ์
กองยุทธศาสตร์ฯ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 2 เป็นเงิน 

27,000.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี เป็นเงิน 16,000.- 

บาท (หน่ึงหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป ์
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาล… 
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โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบา้นค่าย (วัดหวายกรอง)  
- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล เป็นเงิน 276,518.-บาท  

(สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย เป็นเงิน 140,800.-บาท  

(หน่ึงแสนสี่หม่ืนแปดร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์นาฏศิลป์ เป็นเงิน 75,586.-บาท  

(เจ็ดหม่ืนห้าพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ 
กองช่าง 
- ค่าจัดซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 

490,000.-บาท (สีแ่สนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 
งบลงทุน 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
กองช่าง 
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำในพ้ืนที่จังหวัดระยอง เขตอำเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง เป็นเงิน 5,790,000.- บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
สำนัดปลัดฯ 
- โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา ภายในพ้ืนที่ศูนย์จัดจำหน่ายผลผลิตทางการ

เกษตรและผลไม้จังหวัดระยอง เป็นเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
รายการโอนลด จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 7,873,304.-บาท  

(เจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสี่บาทถ้วน) 
รายการโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 

7,873,304.-บาท (เจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสี่บาทถว้น) 
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

เพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังกล่าวน้ี มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับญัตตินี้ครับ วันนี้เรามีการเก็บเงินที่
เหลือจากโครงการต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะไม่ได้ใช้แล้วเอามาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งมีความจำเป็น 
 

 
 
 

ยกตัวอย่าง… 
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ยกตัวอย่าง เช่น โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำในพ้ืนที่จังหวัดระยอง โครงการน้ีใช้เงินอยู่ท่ี 
5 ,790,000 บาท  ซึ่ งจะขยายท่อส่งน้ ำ เราได้รับการถ่ายโอนมาจากชลประทาน 
ซึ่งโครงการน้ีต้ังอยู่บริเวณ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพ่ือแก้ปัญหา
น้ำขาดแคลนสำหรับเกษตรกร ในส่วนของโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ในช่วงที่ผลผลิต
ทางการเกษตรออกมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลไม้และเราจะมีตลาดจำหน่ายผลไม้ ซึ่งอยู่บริเวณ
แยกเกาะกลอยเป็นพ้ืนท่ีของแขวงการทาง ทางอบจ.ระยอง ได้ขออนุญาตทำเป็นห้องสุขา 
สำหรับเกษตรกรและพ่ีน้องประชาชน ท่ีมาจำหน่ายและมาซื้อผลไม้กันครับ ขอบคุณครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(1) ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ในที่ประชุมว่าครบ
ประธานฯ จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.......19.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 เพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 เพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพ่ือไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  

    อนุมัติ       จำนวน ......18.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จำนวน ........1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติการให้เช่าที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มี
กำหนดระยะเวลาเกินสามปี และขอความเห็นชอบดำเนินการเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้อง
ดำเนินการประมูล 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 

ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการโดย
วิธีประมูล 

(2) มีกำหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 
การเช่าตามวรรคหน่ึง ถ้ามีความจำเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดำเนินการเป็นอย่างอ่ืน โดยไม่ต้องดำเนินการ
ประมูลก็ได้ ท้ังนี้เท่าท่ีไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย 

 
 

นายเจษฎา… 
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นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
นายก อบจ. กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติ 

การให้เช่าที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมีกำหนดระยะเวลาเกินสามปี และ     
ขอความเห็นชอบดำเนินการเป็นอย่างอ่ืน โดยไม่ต้องดำเนินการประมูล 

   ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองมีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล ทำให้พ้ืนที่จังหวัดระยอง      
มีปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น ในขณะท่ีขีดความสามารถในการรองรับและการบริหารจัดการนั้น
ไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น จึงนำไปสู่การลักลอบท้ิงขยะผิดกฎหมายซึ่งก่อให้เกิด
มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของปัญหาดังกล่าว จึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ           
ให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะจังหวัดระยอง เพ่ือรองรับการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ซึ่งผลการศึกษาระบุว่า จังหวัดระยองควรมีระบบ
บริหารจัดการขยะเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง 
โดยให้เอกชนเข้ามาลงทุนเพ่ือลดข้อจำกัดด้านงบประมาณของภาครัฐ และเอกชน             
ให้ผลตอบแทนแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในรูปของค่าเช่าท่ีดิน  

   ในการน้ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความประสงค์จัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน กรณี ให้เช่าท่ีดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขนาดพ้ืนท่ี 15 ไร่ ส่วน
หนึ่งของท่ีดิน ต้ังอยู่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 68929 เลขท่ีดิน 238 ระวาง 5234 III 4208 
หน้าสำรวจ 1279 เล่ม 690 หน้า 29 ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
ต้ังอยู่บริเวณใกล้เคียงศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง โดยมี
วัตถุประสงค์ให้เอกชนเช่าเพ่ือใช้ประโยชน์ในการติดต้ังระบบคัดแยกและปรับปรุงคุณภาพ
ขยะ ซึ่งจะสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของจังหวัดระยอง โดย
คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มีมติ
เห็นชอบให้คิดค่าเช่าท่ีดินดังกล่าวในอัตราเร่ิมต้นท่ี 350,000.- บาทต่อปี ในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 
จากน้ันให้เพ่ิมค่าเช่าในอัตราร้อยละ 9 ของค่าเช่า ทุกๆ 3 ปี มีกำหนดระยะเวลาการให้เช่า 
30 ปี เพ่ือให้เหมาะสมแก่การลงทุนของเอกชน โดยให้เสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง อนุมัติการให้เช่าที่ดินดังกล่าวมีกำหนดเกิน 3 ปีและให้ความเห็นชอบในการจัดหา
ประโยชน์โดยไม่ต้องดำเนินการประมูล เน่ืองจากมีความจำเป็นต้องคัดเลือกเอกชน             
ท่ีจะเข้ามาลงทุนต้องเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการระบบ 
คัดแยกขยะและปรับปรุงคุณภาพขยะด้วยเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ เพ่ือให้
ปัญหาขยะดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 
 
 
 

การจัดหาประโยชน์... 
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   การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๒ การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน 

ข้อ ๖ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการโดย 
วิธีประมูล 

   (๒) มีกำหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 
   การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ       

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดำเนินการเป็นอย่างอ่ืน โดยไม่ต้อง
ดำเนินการประมูลก็ได้ ท้ังน้ี เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ   
การให้เช่าท่ีดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขนาดพ้ืนที่ 15 ไร่ ส่วนหน่ึงของที่ดิน 
ต้ังอยู่ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 68929 เลขท่ีดิน 238 ระวาง 5234 III 4208  หน้าสำรวจ 
1279 เล่ม 690 หน้า 29  ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  มีกำหนดระยะเวลา
การให้เช่า 30 ปี และให้ความเห็นชอบดำเนินการเป็นอย่างอ่ืน โดยไม่ต้องดำเนินการประมูล
เช่าทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป 

   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ว่าเร่ืองน้ีน้ันเป็นเรื่องท่ีมีปัญหาในจังหวัด
ระยองมานานแล้ว ต้ังแต่เราเป็นอีสเทิร์นซีบอร์ดจนกระท่ังปัจจุบันเราเป็น EEC กระผม     
อยากเรียนว่าจังหวัดระยองน้ันไม่ มีหน่วยงานใดที่จะเข้ามาดำเนินการในเรื่องขยะ
อุตสาหกรรม วันน้ีขยะในจังหวัดระยองท้ังหมดนั้นกระผมได้เรียนต่อสภาฯแห่งนี้ไปแล้วว่า 
ขยะชุมชนเรามีศูนย์กำจัดขยะครบวงจรท่ีดำเนินการมากว่า 10 ปี ขยะติดเช้ือซึ่งมีปัญหา
ลักลอบทิ้งทำให้เช้ือโรคระบาด องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้เตาเผาขยะติดเช้ือมา   
ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ซึ่งเร็วกว่าแผนท่ีวางไว้ และขยะอุตสาหกรรมท่ีแบ่งเป็น   
2 อย่าง คือขยะอุตสาหกรรมท่ีอันตรายและขยะอุตสาหกรรมท่ีไม่อันตราย เป็นปัญหาในการ
ลักลอบทิ้งขยะท่ีมีมาตลอดโดยเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก เพราะในจังหวัดเรามีโรงงาน
อุตสาหกรรมเยอะมาก เราจึงได้จ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     
ไปศึกษาเรื่องขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย ส่วนท่ีเป็นอันตรายเราจะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เขาดำเนินการไป และผลการศึกษาก็ออกมาแล้วเรื่องพ้ืนที่ท่ีเหมาะสมน่าจะอยู่ในศูนย์กำจัด
ขยะครบวงจรของ อบจ.ระยอง นั่นหมายความว่าขยะชุมชนหรือขยะอุตสาหกรรมที่ไม่
อันตรายจะมีลักษณะคล้ายๆกัน ต่อไปเขาก็ได้ศึกษาอีกว่าวิธีการกำจัดขยะอุตสาหกรรม     
ไม่อันตราย หลังจากมาคัดแยกขยะให้ขยะมีค่าความร้อนค่าต่างๆแล้วนั้น เขาบอกว่าควรมี
โรงไฟฟ้า ซึ่งโรงไฟฟ้านั้นรัฐบาลได้ประมูลไปแล้วครับ เราได้เปิดระเบียบดูว่าเราสามารถ     
ทำอะไรได้บ้าง เราก็พบว่าถ้าให้เช่าไม่เกิน 3 ปี น้ันเป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร แต่ถ้าเกิน 3 ปี
นั้นเป็นอำนาจของสภาฯ กระผมจึงขอเรียนว่าถ้าเราให้เขาแค่ 3 ปี คงไม่มีเอกชนรายใด      
มาลงทุนแน่เพราะระยะเวลามันสั้นเหลือเกิน ในเมื่อมีระเบียบท่ีเปิดช่องให้เป็นอำนาจของ
สภาฯ กระผมจึงนำเร่ืองน้ีเข้าสภาฯเพ่ือให้ความเห็นชอบเพ่ือให้เช่า 30 ปี เพราะเนื่องจาก 
 

 
 

เอกชนต้องลงทุน... 
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เอกชนต้องลงทุนเยอะ 200-300 ล้านบาท มีเครื่องมือคัดแยกมีระบบ ซึ่งถ้าเราให้เช่า     
30 ปี เราคิดว่าคงมีเอกชนเข้ามาลงทุน ต่อมาเราก็ศึกษาข้อระเบียบอีกว่าการให้เช่าท่ีดินน้ีจะ
ใช้วิธีการประมูลไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าต้องใช้เอกชนผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษด้านการกำจัด
ขยะอุตสาหกรรม และต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษท่ีทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายในบริเวณศูนย์กำจัด
ขยะของเรา กระผมจึงนำเรื่องมาให้สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งมี 2 เรื่องด้วยกัน    
คือการให้เช่าท่ีดินเกิน 3 ปี และการใช้วิธีการอย่างอ่ืนโดยไม่ต้องดำเนินการประมูล ให้ใช้
วิธีการคัดเลือกคนท่ีมาลงทุนมีเทคโนโลยีท่ีดี ลงทุนเยอะ แล้วก็ให้เขาช่วยเรากำจัดขยะให้ถูก
วิธีไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่พ่ีน้องประชาชน ประโยชน์ท่ี อบจ.ระยอง นอกจากจะได้ค่าเช่า
จำนวน 15,952,576.20 บาท เราได้การจัดการขยะอุตสาหกรรมท่ีไม่อันตรายที่จะเป็น
ประโยชน์โดยเราไม่ต้องลงทุนเองเพราะว่าใช้เงินต้ังหลายร้อยล้านบาทในการสร้าง จึงคิดว่า
ประโยชน์ทางอ้อมมีความสำคัญมาก และในอนาคตเราก็เห็นว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ    
ท่ีนับวันก็มีแต่จะเพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดท่ีจะมาจัดการในเรื่องนี้ ถ้า อบจ.ระยอง
สามารถดำเนินการได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อจังหวัดระยองในเร่ืองของมลภาวะและ
สิ่งแวดล้อม จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯอนุมัติและให้ความเห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอ
ขอขอบคุณครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ในระเบียบวาระนี้จะมีการลงมติ จำนวน 2 ครั้ง 
รองประธานสภาฯ(1) ครั้งท่ี 1 เป็นการพิจารณาลงมติในเรื่อง ขออนุมัติการให้เช่าท่ีดินขององค์การบริหาร 
ประธานฯ ส่วนจังหวัดระยอง มีกำหนดระยะเวลาเกินสามปี 
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 

   ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยู่ในที่ประชุมว่าครบ
จำนวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน....19....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติการให้เช่าท่ีดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง มีกำหนดระยะเวลาเกินสามปี  โปรดยกมือขึ้น 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติการให้เช่าที่ดินขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง มีกำหนดระยะเวลาเกินสามปี  โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม        อนุมัติการให้เช่าท่ีดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีกำหนดระยะเวลา
เกินสามปี 

    อนุมัติ       จำนวน .....18......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง   จำนวน .......1.......คะแนนเสียง 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ต่อไปเป็นการลงมติ ครั้งท่ี 2 พิจารณาในเรื่อง ขอความเห็นชอบดำเนินการเป็นอย่างอ่ืน 
รองประธานสภาฯ(1) โดยไม่ต้องดำเนินการประมูล 
ประธานฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
 
 
 

ถ้าไม่มี... 
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ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
  มีสมาชิกสภาฯ จำนวน....18....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ให้ดำเนินการเป็นอย่างอ่ืนโดยไม่ต้องดำเนินการประมูล  
โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ให้ดำเนินการเป็นอย่างอ่ืนโดยไม่ต้องดำเนินการประมูล  
โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม       เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องดำเนินการประมูล 
เห็นชอบ         จำนวน .....17......คะแนนเสียง 

    ไม่เห็นชอบ      จำนวน ........-.......คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง   จำนวน .......1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เพ่ือทราบ 
- องค์การสถานสาธารณกุศล ขอรับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2560 
   ข้อ 215 หลังจากตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้  ในหน่วยงาน

ของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าท่ีเสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

   (3) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7) 
แห่งประมวลรัษฎากร ท้ังน้ี ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ  เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายก อบจ. กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายกิตติ เกียรต์ิมนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(1) กระผมนายกิตติ เกียรต์ิมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 

ขอเสนอเรื ่อง  องค์การสถานสาธารณกุศลขอรับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
 
 
 

ตามท่ีคามิลเลียน... 
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ตามที่คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ ระยอง มูลนิธินักบุญคามิลโลแห่งประทศไทยและองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระยอง ได้ทำบันทึกตกลงร่วมกันหรือ MOU บูรณาการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้ติดเช้ือเอชไอวีหรือเอดส์และบันทึกการยืมครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รายการ
รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 1 คัน ย่ีห้ออีซูซุกระบะสีขาว ทะเบียน กย-8097 
ระยอง รหัส สป.001-56-0065 เพ่ือใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ตามวัตถุประสงค์ต่อไปน้ัน เน่ืองจาก คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ ระยอง มูลนิธินักบุญ 
คามิลโลแห่งประเทศไทย แจ้งความประสงค์ขอรับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือมิให้เป็นภาระในการใช้งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยองในการซ่อมบำรุงรักษาและให้องค์การสาธารณกุศลท่ีจะขอรับโอน
สามารถบริหารจัดการ บำรุงรักษาประโยชน์จากครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะดำเนินการโอนครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (3)   
ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวล
รัษฎากร ทั้งน้ี ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรดรับทราบ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(1) ถ้าไม่มี ถือว่าท่ีประชุมรับทราบ 
ประธานฯ    

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง   อื่นๆ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
รองประธานสภา(1)  ขอเชิญ ส.อบจ.อรรถพล พันธ์เฉลิมชัย 
ประธานฯ 

ส.อบจ.อรรถพล พันธ์เฉลิมชัย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน   
กระผมนายอรรถพล พันธ์เฉลิมชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกต้ัง
ท่ี 4 อำเภอแกลง ผมขอเสนอเรื่อง ถนนเส้นบ้านนาไปโพธ์ิทองจนถึงโค้งจ่าวา ถนนเส้นนี้จะ
อยู่ระหว่างทางหลวงชนบทซึ่งเราได้ขุดท่อไว้และเราต้องไปต่อเสาไฟคืนให้เขา ต้ังแต่เราขุดท่อ
และทำถนนเสร็จก็ยังไม่มีใครไปต่อเสาไฟเกือบสิบต้นคืนให้เขา มันเลยทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
บ่อยมากครับบริเวณนั้น ผมเลยติดต่อไปยังผู้รับเหมาทางผู้รับเหมาเลยสรุปมาให้ว่าจะ
สนับสนุนเงินมาให้ทางกองช่างของ อบจ. แล้ว แต่ว่าเงินที่สนับสนุนมายังไม่ถึงทางกองช่าง
ของ อบจ. ครับ รบกวนทางท่านผู้บริหารดำเนินการด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ขอเชิญท่านนายก อบจ. ช้ีแจงครับ 
รองประธานสภา(1) 
ประธานฯ 
 
 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ  เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายก อบจ. กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณ     
 ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับที่ได้ช้ีประเด็นปัญหามาให้ทราบ ผมให้กองช่างเข้าไปดูและ 
 จะให้ทางกองช่างติดต่อประสานงานกับท่าน ส.อบจ. แล้วดำเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
รองประธานสภา(1)  ถ้าไม่มี  เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร 
ประธานฯ ส่วนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจำปี ๒๕๖6 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง  ปิดสมัยประชุมสภาองค์การ 
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจำปี ๒๕๖6 ตามท่ี สภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจำปี ๒๕๖6  มีกำหนด 7 วัน  ต้ังแต่วันที่ 21 เมษายน  2566 
เป็นต้นมา นั้น บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้พิจารณาเรื่องในกิจการวงงาน
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามอำนาจหน้าท่ีเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจ   
ตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒ จึงให้ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจำปี ๒๕๖6  ต้ังแต่วันท่ี 28 เมษายน 2566 เป็นต้นไป  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน  พ .ศ . ๒๕๖6 ลงชื่อ        
นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 ปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมเพ่ือสร้างสรรค์ความเจริญ 
รองประธานสภา(1) ให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่งให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการดำเนินกิจการขององค์การบริหาร
ประธานฯ  ส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่นของเรา และท้ายน้ี 
   ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ ผมขอปิดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  15.13 น.     
 
 

(ลงช่ือ)             ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นางสาวฝนทิพย์ สินพรม) 

 เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 
 

 
                                                (ลงช่ือ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายรุ่งโรจน์  ศิลมัฐ) 
                                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 



 
 


